

## **Suy nghĩ về những việc làm đã qua để tiến lên làm tốt nhiệm vụ mới**

Phạm Bái

Trong vụ đông - xuân 1969 - 1970, Tỉnh uỷ Thái Bình đã chủ trương mở rộng diện và thâm canh lúa xuân. Hướng vào việc phục vụ nhiệm vụ đó, các cấp uỷ đảng ở Thái Bình đã chủ động hướng dẫn và chỉ đạo chặt chẽ công tác xây dựng Đảng.

Qua nửa năm phấn đấu gay go gian khổ, toàn tỉnh đã thu hoạch vụ lúa đông - xuân được mùa chưa từng có; đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất lúa về diện tích, năng suất và tổng sản lượng. Trong thắng lợi và thành tích chung đó, công tác xây dựng Đảng đã đóng góp một phần tích cực, đồng thời cũng thu được những kết quả lớn và những kinh nghiệm tốt. Trong bài này, chúng tôi sẽ nói những kết quả và kinh nghiệm gắn công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên với việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất đông - xuân 1969-1970, phát biểu những suy nghĩ về việc làm đã qua và đề cập tới những việc làm sắp tới về công tác xây dựng Đảng nhằm vừa bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất năm 1970-1971, trước mắt là vụ đông - xuân 1970-1971, vừa bảo đảm thực hiện nghị quyết số 195 của Bộ chính trị về nâng cao chất lượng đảng viên.

*Những thu hoạch trong việc gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ sản xuất đông - xuân 1969-1970*

Từ đầu tháng 11 - 1969, chúng tôi đề ra kế hoạch xây dựng Đảng phục vụ nhiệm vụ sản xuất đông - xuân với yêu cầu là: xây dựng sự nhất trí và quyết tâm cao của cán bộ, đảng viên nông thôn trong việc chỉ đạo thực hiện chủ trương mở rộng diện và thâm canh lúa xuân; từ đó nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của mình, tích cực lãnh đạo quần chúng thực hiện nhiệm vụ sản xuất, tích cực lao động tập thể và thông qua cuộc vận động lao động sản xuất mà nâng cao nhận thức và tư tưởng, nâng cao năng lực công tác. Về mặt tổ chức, cũng qua cuộc vận động mà tìm hiểu đội ngũ cán bộ, đảng viên, kiện toàn các đảng uỷ, chi uỷ, đội trưởng sản xuất và tiến hành công tác phát triển Đảng.

Trước hết, chúng tôi chú trọng xây dựng cho đảng viên, cán bộ sự đồng tâm nhất trí và quyết tâm cao nhằm thực hiện triệt để chủ trương của tỉnh uỷ. Từ trên xuống dưới, thông qua hội nghị của các cấp uỷ và thông qua sinh hoạt chi bộ, chúng tôi đã làm thấu suốt chủ trương của tỉnh uỷ về mở rộng diện và thâm canh lúa xuân gắn với việc nghiên cứu và thực hiện Di chúc thiêng liêng của Hồ Chủ tịch; hết sức coi trọng việc mở rộng dân chủ trong thảo luận nhưng cũng kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện do dự, bảo thủ, ngại khó, tùy tiện..., bằng cách dùng lý lẽ, lấy dẫn chứng thực tế ở địa phương, kết hợp với đi tham quan và nghe giới thiệu kinh nghiệm của những nơi làm tốt. Đối với những nơi đã cấy lúa xuân trong mấy năm liền nhưng chưa thành công, nhiều huyện uỷ, đảng uỷ xã đã giúp đỡ đảng viên, cán bộ ở đây tìm ra nguyên nhân, so sánh cụ thể cách làm của địa phương mình với cách làm và kinh nghiệm của những nơi làm tốt. Cách giải quyết tư tưởng và nâng cao nhận thức như vậy nói chung giúp đảng viên dễ nhất trí và nâng cao quyết tâm thực hiện, đồng thời cũng giúp đảng viên có lý lẽ vững chắc, có cơ sở thực tế để vận động thuyết phục quần chúng.

Việc xây dựng, củng cố sự nhất trí và nâng cao quyết tâm như trên không thể làm một lần là xong, mà phải tiến hành thường xuyên, gắn liền với từng đợt sản xuất. Nó càng phải được chú trọng khi sản xuất gặp khó khăn, ngăn ngừa và giải quyết kịp thời những tư tưởng và hành động không đúng đắn nảy sinh ra.

Để giúp đảng viên phát huy được tốt vai trò tiên phong lãnh đạo của mình, các cấp uỷ đảng tỉnh và huyện đã tích cực bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ thuật về cấy giống lúa ngắn ngày cho đảng viên nhất là giống lúa mới có năng suất cao. Qua mấy năm kiên trì lãnh đạo cấy lúa xuân, một số chi bộ, tổ đảng, đảng viên đã tích lũy được kinh nghiệm về kỹ thuật thâm canh giống lúa này. Để đáp ứng kịp nhiệm vụ mở rộng diện tích lúa xuân đạt kết quả cao, trước hết cần đặt ra sớm vấn đề trang bị một số hiểu biết về khoa học kỹ thuật cho những người lãnh đạo từ cấp uỷ đảng đến đảng viên; một mặt các huyện, xã đúc kết và phổ biến kinh nghiệm của các hợp tác xã, hoặc đội sản xuất có kinh nghiệm thâm canh lúa xuân ở địa phương mình, mặt khác tổ chức huấn luyện kỹ thuật, có thực tập

cho cán bộ và đảng viên. Nhờ đó, số khá đông đảng viên đã có những hiểu biết cần thiết về ngâm, ủ mộng, chống rét cho mạ, chăm bón, phòng trừ sâu cho lúa xuân, v.v...

Ở một số huyện, huyện uỷ và nhiều đảng uỷ xã đã coi trọng xây dựng tổ đảng nhằm lãnh đạo tốt đội sản xuất, rút bớt một số đảng viên có phẩm chất và năng lực đang công tác ở các ngành cấp xã về tăng cường cho hợp tác xã và đội sản xuất, nhất là những hợp tác xã và đội sản xuất yếu kém tiến bộ chậm. Một số khá đông chi bộ và độ 60% số tổ đảng trong tỉnh đã làm tương đối tốt chế độ phân công đảng viên phụ trách một số khâu sản xuất như làm mạ, nhân bèo dậu, cấy và hoạt động cấy lối mới, hoặc tổ cày bừa, tổ cấy, v.v... Đối với một số khâu quan trọng, then chốt đòi hỏi kỹ thuật phức tạp và sự chăm sóc chu đáo, các đồng chí đã bố trí những đảng viên có tinh thần trách nhiệm cao, cần cù chịu khó, có năng lực nhất định đảm nhiệm cùng với một vài đồng chí trong cấp uỷ được phân công phụ trách. Việc phân công và giao trách nhiệm cụ thể, rành mạch cho từng đảng viên, kèm theo chế độ công tác kiểm tra thực hiện, đã giảm bớt được tình trạng một số ít đảng viên không có công tác cụ thể hoặc dựa dẫm vào công tác chuyên môn ở xã mà không lãnh đạo hoặc tham gia các hoạt động sản xuất của hợp tác xã và đội sản xuất.

Những nơi này làm chu đáo các biện pháp nói trên, đã thu được kết quả rất tốt đẹp, chẳng những phục vụ đắc lực cho yêu cầu của nhiệm vụ chính trị mà còn tạo điều kiện cho đảng viên tiến bộ mau. Các cấp uỷ cũng trưởng thành thêm một bước trong công tác lãnh đạo của mình. Trải qua đấu tranh thực hiện thắng lợi chủ trương mở rộng diện tích và thâm canh lúa xuân, toàn đảng bộ vốn đã đoàn kết nhất trí càng đoàn kết nhất trí cao hơn. Đông đảo đảng viên, cán bộ càng tăng thêm lòng tin vào sự lãnh đạo của tỉnh uỷ, vào chủ trương mở rộng diện tích và thâm canh lúa xuân. Tư tưởng hoài nghi (đối với năng suất và hiệu quả kinh tế của lúa xuân), bảo thủ, ngại khó, tự do tùy tiện đã bị phê phán từ nhiều năm nay, nhưng chưa được khắc phục, nay qua vụ đông - xuân 1969-1970, đã bị đẩy lùi một bước khá xa. Trong đấu tranh thực hiện nhiệm vụ sản

xuất, khá đông đảng viên tỏ rõ ý chí phấn đấu và tinh thần trách nhiệm cao đối với cấp trên cũng như đối với quần chúng xã viên. Có đồng chí đã quên ăn quên ngủ, luôn luôn có mặt bên lò thúc mầm, để chỉ đạo việc ủ mộng và gieo mạ; hoặc xung phong nhận làm những việc khó. Nhiều chi bộ, đảng viên tỏ ra có ý thức tổ chức, tính kỷ luật cao trong việc kiên quyết chấp hành chủ trương của tỉnh uỷ. Cũng chính trong thực tiễn đấu tranh thực hiện chủ trương trên mà chúng tôi đánh giá đảng viên, cán bộ được đầy đủ, sâu sắc, có cơ sở chắc chắn hơn.

Trình độ tổ chức sản xuất và nắm kỹ thuật thâm canh lúa xuân của Đảng được nâng lên một bước quan trọng. Đáng quý nhất là qua thực tiễn chỉ đạo cấy lúa xuân và thâm canh các giống lúa mới có năng suất cao, đảng viên có thêm nhiều hiểu biết mới, vững tay hơn trong chỉ đạo kỹ thuật. Nhiều đảng viên đã biết cách chọn chân ruộng thích hợp với từng giống lúa xuân, biết áp dụng tương đối thành thạo kỹ thuật và có thêm nhiều kinh nghiệm phong phú, đủ để ứng phó với mọi thời tiết bất thường. Nhiều chi bộ, đảng viên đã bước đầu thực hiện tốt việc phát huy quyền làm chủ của quần chúng xã viên, đã kiên trì vận động, thuyết phục quần chúng thực hiện chủ trương của tỉnh uỷ; từ đó có thêm kinh nghiệm, sáng tạo ra những hình thức phong phú, sinh động để tuyên truyền, vận động quần chúng thực hiện nghị quyết, chủ trương của Đảng. Nhiều tổ đảng đã bước đầu biết cách lãnh đạo quản lý lao động và thực hiện ba khoán ở đội sản xuất. Ở huyện Vũ Thư, qua vụ sản xuất đông - xuân, có hơn một nửa số tổ đảng đã biết cách chỉ đạo đội sản xuất thực hiện lịch đồng áng, lịch canh tác và quản lý lao động. Nhiều đảng viên đã thật sự gương mẫu trong lao động sản xuất tập thể, trong việc thực hiện các kỹ thuật. Nhờ sự thúc đẩy đó, kỹ thuật thâm canh lúa xuân được bảo đảm, phong trào lao động sản xuất của quần chúng được phát động mạnh mẽ, khí thế sôi nổi: toàn tỉnh có hơn một nửa diện tích lúa được cấy theo lối mới, nhờ đó thời gian cấy năm nay rút ngắn được từ 10 đến 12 ngày so với năm trước; gần 90% diện tích lúa trong tỉnh được cấy đúng thời vụ.

Do phải gánh vác một nhiệm vụ mới rất nặng nề, khó khăn, phức tạp nên nhiều chi bộ, đảng viên vươn lên rất mạnh cả trong tác phong lãnh đạo và lề lối làm việc. Nhiều chi bộ đã tiến bộ rõ rệt trong lãnh đạo sản xuất, tổ chức thực hiện, như nắm chắc tình hình các loại ruộng tốt xấu, chua mặn, cao trung khác nhau, xét soát lại lực lượng lao động, cơ sở vật chất kỹ thuật, công cụ, sức kéo, số lượng, chất lượng phân bón các loại, giống lúa, v.v... để đề ra kế hoạch cụ thể chặt chẽ; định rõ công việc hoặc khâu chỉ đạo then chốt, chính, phụ trong từng lúc và phân công đảng viên phụ trách các việc một cách rành mạch. Các đảng uỷ, chi uỷ đã tới từng tổ đảng và đội sản xuất để chỉ đạo và kiểm tra công tác. Toàn tỉnh đã có 65% số đảng uỷ viên làm tốt việc phụ trách một đội sản xuất, thực hiện chỉ đạo tại ruộng, uốn nắn sai sót tại chỗ.

Trải qua lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, nhiều cấp uỷ có cơ sở chắc chắn để hiểu biết rõ thêm đội ngũ đảng viên, cán bộ ở cơ sở và chọn lựa được những người ưu tú để bầu vào các đảng uỷ, chi uỷ, bố trí vào ban quản trị hoặc làm đội trưởng, đội phó sản xuất. Từ phong trào sản xuất, đã xuất hiện hàng nghìn người tích cực, nhất là lực lượng trẻ và gái, có thể lựa chọn và bồi dưỡng để kết nạp vào Đảng. Nhưng tiếc rằng vấn đề này chưa được nhiều chi bộ, tổ đảng quan tâm. Cũng thông qua việc thực hiện nhiệm vụ chính trị này mà thấy rõ thêm một số chi bộ, đảng viên chuyển biến chậm và một số cán bộ cơ sở không đủ phẩm chất và năng lực đảm đương trách nhiệm được giao. Một số chi bộ, tổ đảng lãnh đạo cấy lúa xuân để hụt nhiều diện tích so với kế hoạch, để lúa chiêm lán lúa xuân, hoặc miễn cưỡng cấy lúa xuân nên chỉ đạo lỏng lẻo, không khẩn trương, không kịp thời vụ, chăm sóc kém, cuối cùng năng suất lúa rất thấp; ở nhiều nơi, tổ đảng buông lỏng vai trò lãnh đạo của mình đối với đội sản xuất; việc phân công đảng viên, cán bộ không xoay vào việc phục vụ nhiệm vụ chính trị, lại thiếu kiểm tra giám sát chặt chẽ; thiếu kiên quyết và kịp thời đấu tranh với những tư tưởng, hành động sai trái của đảng viên có hại cho việc thực hiện chủ trương mở rộng diện tích lúa xuân.

Kết luận lại, chúng tôi thấy rằng đấu tranh thực hiện nhiệm vụ chính trị là một trường học rất lớn giáo dục, rèn luyện và thử thách đảng viên. Trên cơ sở những kết quả thu được và những khuyết điểm tồn tại về công tác xây dựng đảng nói trên, đảng bộ Thái Bình thấy cần thiết tiếp tục đẩy công tác xây dựng đảng và nâng cao chất lượng đảng viên lên những bước mới cao hơn, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất sắp tới.

*Tiếp tục củng cố Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên gắn với việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp năm 1971, trước mắt là vụ đông - xuân 1970-1971.*

Đảng bộ Thái Bình đã thu hoạch vụ lúa xuân thắng lợi chưa từng có về mặt năng suất và tổng sản lượng. Vụ mùa năm nay đang có triển vọng tốt đẹp. Trên đà thắng lợi này, Tỉnh uỷ chúng tôi chủ trương tiếp tục mở rộng diện tích cây lúa xuân với mức độ cao hơn nhiều so với năm 1970; đồng thời phát triển nông nghiệp toàn diện hơn, với những mục tiêu cao hơn. Ngoài lúa và màu, chúng tôi tích cực đẩy mạnh trồng cói, đay, dâu tằm. Trên cơ sở được mùa lúa, chúng tôi đẩy thật mạnh chăn nuôi lợn. Trong ba mục tiêu nông nghiệp thì mục tiêu lao động đang là một khâu yếu nhất đòi hỏi phải được tập trung giải quyết; năng suất lao động trong nông nghiệp còn rất thấp. Việc quản lý các mặt trong sản xuất nông nghiệp còn rất yếu, thiếu một sự tính toán, xem xét hiệu quả kinh tế của các việc làm. Yêu cầu phát triển nông nghiệp theo hướng tiến lên mạnh mẽ như vậy đòi hỏi công tác xây dựng đảng và nâng cao chất lượng đảng viên phải phục vụ có hiệu quả và khẩn trương hơn.

*Về mặt tư tưởng, chúng tôi thấy cần tiếp tục bồi dưỡng ý chí chiến đấu cách mạng cho đảng viên, nâng cao tinh thần trách nhiệm liên tục tiến công, tinh thần tự lực cánh sinh, ý thức tổ chức và kỷ luật trong việc chấp hành mọi chủ trương, chính sách, các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao cho. Để tăng cường hơn nữa sự đoàn kết nhất trí trong nội bộ Đảng, chúng tôi mở Đại hội đại biểu các đảng bộ huyện và xã trong tháng 10 năm 1970. Các đại hội này sẽ để thống nhất đánh giá những ưu điểm, thành tích cũng như khuyết điểm tồn tại và đề ra phương hướng*

nhiệm vụ cho năm 1971, nhất là phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và biện pháp chủ yếu về phát triển sản xuất. Trong điều kiện được mùa, thu được nhiều thắng lợi, cần phòng và chống tư tưởng chủ quan thoả mãn; kiên quyết đấu tranh khắc phục chủ nghĩa tự do, tùy tiện trong việc chấp hành các nghị quyết, chủ trương của Đảng. Để khắc phục các mặt yếu nhất hiện nay, chúng tôi đặc biệt quan tâm bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho các cấp uỷ đảng và đảng viên về khoa học kỹ thuật chăn nuôi hơn, thâm canh lúa màu, cây công nghiệp; về quản lý kinh tế, nhất là quản lý lao động; xây dựng nếp suy nghĩ và làm ăn có tính toán nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất, tốt nhất. Cách bồi dưỡng tốt là vừa làm vừa học, làm gì học nấy, kết hợp học trên sách vở, để nắm lấy một số nguyên lý cần thiết với tổng kết điển hình tốt từng mặt và xây dựng một nền nếp đi sâu rút kinh nghiệm từ trên xuống dưới.

*Về mặt tổ chức*, thông qua Đại hội đại biểu, sẽ tiến hành kiện toàn các cơ quan lãnh đạo của đảng từ huyện đến cơ sở, nhất là những cơ sở yếu kém. Chúng tôi chú ý chọn lựa đưa vào các cơ quan này những cán bộ, đảng viên ưu tú nhất, thật sự có đủ tiêu chuẩn, tiêu biểu cho ý chí quyết tâm và hiểu biết, năng lực của đảng bộ trong việc tổ chức, lãnh đạo quần chúng thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ở địa phương, đơn vị. Ngoài ra, tùy theo sự cần thiết của từng nơi, sẽ bố trí, sắp xếp, nhằm kiện toàn thêm một bước đội ngũ cán bộ hợp tác xã, từ đội trưởng sản xuất trở lên. Chú ý làm cho các cấp thống nhất nhận thức về cách đánh giá cán bộ. Đó là: khi đánh giá cán bộ, trước hết phải xem xét thái độ của cán bộ đó đối với nhiệm vụ được giao và năng lực thực hiện nhiệm vụ đó. Phẩm chất và năng lực thể hiện chủ yếu trong việc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ cách mạng.

Chúng tôi đặc biệt quan tâm việc xây dựng tổ đảng lãnh đạo đội sản xuất các loại, trên cơ sở nhận thức rõ chức năng và phạm vi lãnh đạo của tổ đảng. Thực hiện tốt chế độ phân công đảng viên một cách cụ thể, rành mạch, theo hướng tăng cường lãnh đạo sản xuất, quản lý kinh tế, tăng cường cho các mặt yếu, khâu yếu. Nếu không làm như vậy, sẽ không thể tập trung mọi hoạt động vào một

hướng, sẽ phân tán lực lượng, làm lãng phí sức người, sức của. Sau khi đã phân công, phải tổ chức chặt chẽ việc kiểm tra công tác của đảng viên; kiểm tra từ trên xuống và kiểm tra từ dưới lên. Việc kiểm tra làm được tốt, sẽ giúp chúng tôi phát hiện và đánh giá được đúng đảng viên tốt, cán bộ tốt, đánh giá được đúng dẫn phẩm chất và năng lực của từng người.

*Về biện pháp*, chúng tôi sẽ coi trọng việc nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng của các chi bộ, tổ đảng. Một trong những nội dung cần được chú trọng là làm thế nào để sau mỗi lần sinh hoạt, đảng viên tiếp thụ thêm được nhiều điều bổ ích, thấy mình được nâng cao thêm về trình độ chính trị, về kinh nghiệm công tác. Đối với các chi bộ và đảng viên nông thôn, sẽ đẩy mạnh hơn nữa việc phê bình và tự phê bình, khắc phục tình trạng xuê xoa nể nang, cảm tình, kiên quyết đấu tranh với những tư tưởng và hành động sai trái có hại cho việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sản xuất năm 1971 và trước mắt là vụ đông-xuân 1970-1971. Để chuẩn bị cho việc mở rộng diện tích và thâm canh lúa xuân tốt hơn nữa trong vụ đông-xuân sắp tới, để đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động nâng cao chất lượng đảng viên, chúng tôi đã hướng dẫn cho các chi bộ, đảng bộ xã mở đợt sinh hoạt đặc biệt nhằm tổng kết việc lãnh đạo vụ sản xuất đông-xuân 1969-1970, lãnh đạo việc phân phối lương thực và làm nghĩa vụ lương thực, bán nông sản, thực phẩm cho Nhà nước, tổ chức đời sống nhân dân, vv...; đồng thời kiểm điểm việc lãnh đạo làm mùa. Chúng tôi coi đây là một đợt bồi dưỡng và giáo dục thiết thực đối với cán bộ, đảng viên. Căn cứ vào những kết luận và phương hướng, chủ trương mà chi bộ, đảng bộ đã nhất trí thông qua, các đảng viên sẽ tự phê bình và phê bình, đồng thời xây dựng phương hướng phấn đấu, chương trình hành động, nhằm hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất và từng bước nâng cao tư tưởng, hiểu biết, năng lực của mình. Cũng trong nội dung sinh hoạt này, chi bộ bàn công tác năm 1971, trọng tâm là bàn chủ trương, biện pháp lãnh đạo sản xuất vụ đông-xuân 1970-1971, xác định khâu yếu cần giải quyết, khắc phục một số khuyết điểm có tính chất phổ biến và cấp thiết.

\*

Để giúp các cấp uỷ chỉ đạo tốt công tác xây dựng đảng, nâng cao chất lượng đảng viên gắn với việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất. Ban tổ chức cùng các ban khác phải đóng một vai trò tích cực, chủ động làm tham mưu và cánh tay cho cấp uỷ trong vấn đề này.

Muốn làm tốt được như vậy, trước hết Ban tổ chức chúng tôi phải hiểu sâu sắc nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong từng năm, từng lúc, phải hiểu trong từng thời gian một, cấp uỷ tập trung chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ gì và những nhiệm vụ đó yêu cầu chi bộ, đảng viên phải vươn lên thế nào về mặt tư tưởng, hiểu biết chính trị, khoa học kỹ thuật, quản lý kinh tế và về tác phong công tác. Từ đó, suy nghĩ xem công tác xây dựng đảng phải làm những gì để đáp ứng kịp cho nhiệm vụ chính trị: bố trí cán bộ, phân công đảng viên, kiện toàn các cấp uỷ, tạo ra những điều kiện cần thiết cho đảng viên có thể vươn lên về mọi mặt, vv... Ban tổ chức chúng tôi sẽ căn cứ vào ý đồ chung, vào kế hoạch lâu dài cũng như kế hoạch ngắn hạn về phát triển các mặt trong địa phương mà đề nghị với cấp uỷ và giúp cấp uỷ chỉ đạo nội dung kế hoạch, biện pháp về công tác xây dựng đảng và mặt tổ chức cho thích hợp.

Theo hướng suy nghĩ trên và dựa vào những kinh nghiệm đã thu được trong sản xuất năm 1970, nhất là đông-xuân năm 1969-1970, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng đảng và cuộc vận động nâng cao chất lượng đảng viên tiến lên những bước mới.